



IFMETALL

สัญญาข้อตกลงใหม่

10

สัญญาข้อตกลงของกลุ่มชักรีดยังคงไว้ซึ่งมาตรการเกี่ยวกับระดับเงินเดือนต่ำและกรอบกำหนดของการมีเงินเดือนขั้นต่ำ การเพิ่มขึ้นของการเกษียณแบบไม่เต็มเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มิถุนายน 2017



สัญญาข้อตกลงใหม่ของอุตสาหกรรมชักรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ครั้งนี้แล้ว กว่ากลุ่มอุตสาหกรรมชักรีดจะตกลงกันได้ในเรื่องสัญญาข้อตกลงใหม่ ต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดการปัญหาข้อขัดแย้งทางแรงงาน ครั้งนี้ IF Metall และนายจ้าง IKEM ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงใหม่ที่มีอายุสามปี ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาเดิมจะหมดอายุ

Erika Larsson, กรรมการของฝ่ายรับผิดชอบในการเจรจาต่อรอง ได้กล่าวว่า ครั้งนี้เราและฝ่ายตรงข้ามของเราคือIKEM ได้เห็นพ้องต้องกันทันทีในการเจรจาดตกลงระหว่างกัน โดยไม่ต้องมีการประนีประนอมจากคณะประธานกรรมการที่เป็นกลาง

สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับลักษณะข้อกำหนดของเงินเดือนขั้นต่ำในข้อตกลงได้รวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้กลุ่มงานอุตสาหกรรมที่ได้หมายความว่าด้วยการช่วยเหลือผู้มีเงินเดือนต่ำ การช่วยเหลือผู้มีเงินเดือนต่ำสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะว่าประมาณ 70% ของผู้รับจ้างในอุตสาหกรรมชักรีดมีเงินเดือนต่ำกว่า 24,000 โครนเนอร์ต่อเดือน

สรุปข้อตกลงสั้นๆ

กรอบกำหนดของการขึ้นเงินเดือนของโรงงาน คือวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม ทุกๆปี มีดังต่อไปนี้ 2017: 493 โครนเนอร์/เดือน (2.83 โครนเนอร์/ชั่วโมง), 2018: 504 โครนเนอร์/เดือน (2.90 โครนเนอร์/ชั่วโมง) 2019: 515 โครนเนอร์/เดือน (2.96 โครนเนอร์/ชั่วโมง) จำนวนเงินที่ขึ้นให้ จะถูกแบ่งปันในการต่อรองที่ระดับโรงงานต่างๆ ถ้ามีระบบเงินเดือน จำนวนเงินเดือนที่ขึ้นให้จะถูกแบ่งปันตามกรอบกำหนดที่มีในระบบ การเพิ่มเงินค่าล่วงเวลา, ค่าชดเชยนอกเวลา, ค่าประกันเงินพักร้อน และอาจจะรวมค่าเสียเวลาในการเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานนอกเหนือจากเวลางานที่รับผิดชอบ จะได้เพิ่มขึ้นตามสัญญาที่ตกลงกัน สัญญาข้อตกลงสำหรับขึ้นเงินเดือนต่ำสุด จะขึ้น 2.0% ทุกปี

สำหรับเงินเกษียณไม่เต็มเวลา นายจ้างจะออกเก็บไว้ให้ 0.8% ของเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2017 จะเพิ่มขึ้นอีก 0.2% และถึงวันที่ 1เดือนกรกฎาคม 2019 จะเพิ่มเป็น 0.3% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 จำนวนทั้งหมดจะเป็น 1.3% ทั้งสองฝ่ายจะทำงานต่อไปเพื่อศึกษาหาข้อมูลว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะต้องมีการช่วยเหลือจัดการเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของที่ทำงานในอุตสาหกรรมชักรีดให้ดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบให้ข่าวสาร:
เบ็งท์ ฟุร์สลิง (Bengt Forsling),
IF Metall
08-786 80 00

AVTAL
2017

รับเป็นสมาชิกวารสารข่าวข้อตกลง (Avtalsnytt) และข่าวติดผนัง (Avtalsnytt) ของเราได้ทาง sms หรือทางอีเมล ให้แจ้งไปที่ www.ifmetall.se

facebook

